

สวัสดิ์ปีใหม่ ๒๕๖๓

สรุปข่าว สธ.
ประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2562

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

แอลกอฮอล์ในเลือดจากลมหายใจ เพื่อสร้างความมั่นใจในประสิทธิภาพของเครื่อง และให้บริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด สนับสนุนการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก สามารถนำผลไปใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีได้

สื่อที่นำเสนอ : คมชัดลึก, แนวหน้า, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์ไทยโพสต์, เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, สำนักข่าวอิศรา ผู้จัดการออนไลน์ .

-เสนอข่าว นายชวิทย์ จันทรส ผู้ประสานงานเครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์ กล่าวว่า การลงโทษในกรณีมาแล้วซ้ำยังเป็นมุมมองแค่ประมาณ ทำให้ประชาชนไม่กลัวกฎหมาย ส่วนการปลูกจิตสำนึกของประชาชนไม่เป็นผล และไม่เคยเห็นการสาวไปถึงตัวผู้ประกอบการที่ขายเหล้าเบียร์ให้ทั้งเด็กและคนเมา ความพยายามเรียกร้องให้ผู้ขายเกิดจิตสำนึกเกรงรับผิดชอบต่อสังคมจึงเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยาก ขณะที่ นายคาร์ม ชูเดชา ผู้ประสานงานเครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา กล่าวว่า เริ่มเห็นสัญญาณที่ชัดเจนมากขึ้นจาก สธ. ก.มหาดไทย รวมถึงสศช. ที่มีนโยบายกรณีมาแล้วซ้ำเกิดอุบัติเหตุให้เอาผิดไปถึงผู้ประกอบการ หวังว่าปีใหม่นี้ กระบวนการยุติธรรมจะปรับมุมมองเรื่องมาแล้วซ้ำเป็นการเจตนาเพื่อให้จำคุกอย่างจริงจัง

สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์, เดลินิวส์, คมชัดลึก, ผู้จัดการรายวัน, แนวหน้า, เว็บไซต์คมชัดลึก, เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, ผู้จัดการออนไลน์

-เสนอข่าว นายวิฑูรย์ สุนทรชิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า ในปีนี้ ผู้ที่ถูกจับในคดีมาแล้วซ้ำที่มีประวัติกระทำความผิดซ้ำ จะถูกส่งตัวเข้ารับการบำบัดอาการติดยาเสพติด ส่วนผู้ที่พบว่ากระทำความผิดเป็นครั้งแรก จะเสนอศาลขอให้ส่งตัวเข้าทำงานบริการสังคมในรพ. ดูแลผู้ป่วยในแผนกอุบัติเหตุ ช่วยเข็นรถอำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วย และชมห้องดับจิต เพื่อกระตุ้นให้เกิดความสำนึกไม่ให้ซ้ำชียานพาหนะทุกประเภทหลังดื่มสุรา

สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์ คอลัมน์คนหน้า 5

-กล่าวว่า การลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่-สงกรานต์ไม่สำเร็จเพราะหน่วยราชการไม่รู้จักการบริหารเป้าหมาย เช่นกรณีมาแล้วซ้ำทำให้เกิดอุบัติเหตุ ตำรวจสามารถสืบไปถึงร้านขายเหล้าได้หลายจังหวัด แต่เก็บข้อมูลไว้แกล้งข่าวเมื่อถึงคิวหน่วยงานตนเอง ทำให้เสียโอกาสประโคนชัยพรมร้านขายเหล้าเพื่อป้องกันไม่ให้เยาวชนเสียชีวิต

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, ช่อง 3

-เสนอข่าว นพ.วีรศักดิ์ พงษ์พุทธา แพทย์อำนวยการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน จ.ขอนแก่น เผยว่า ศูนย์ 1669 มีสายก่อนวันเป็นประจำ ทำให้รบกวนการโทรแจ้งขอความช่วยเหลือจากผู้เดือดร้อนจริง ล่าสุดเป็นเด็กผู้ชายอายุประมาณ 10 ปี ได้โทรเข้ามาพูดจาหยาบค้าย ทำทนายเจ้าหน้าที่ จึงฝากถึงประชาชนที่โทรเบอร์ 1669 ขอให้เป็นสายที่เป็นผู้ป่วยฉุกเฉินจริงๆ

กัญชาทางการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : มติชน, มติชนออนไลน์, TNN, workpointnews

-เสนอข่าว นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เปิดเผยว่า การเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์ ในวันที่ 6 ม.ค. 2563 คาดว่าจะให้บริการวันละ 300 ราย เบื้องต้นเน้นกลุ่มผู้ป่วยเก่าที่มีประวัติการใช้ยาอยู่แล้ว ส่วนผู้ป่วยใหม่ต้องกรอกประวัติและเข้ารับการคัดกรองโดยแพทย์ ทั้งนี้ จะยึดจากฐานข้อมูลผู้ป่วยเดิมที่เคยใช้สูตรของ อ.เดชามาแล้วเป็นหลัก หลักเกณฑ์คือ 1.ไม่เป็นผู้ที่แพ้้ำมันกัญชามาก่อน 2.ไม่เป็นโรคจิตประสาทชัดเจน 3.ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในข้อบ่งชี้ในการห้ามใช้ยา โดยกรมฯ จะเปิดลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านทางแอปฯ Dr.Ganja in TTM กัญชาทางการแพทย์แผนไทย ขณะนี้ระบบแอนดรอยด์สามารถดาวน์โหลดได้แล้ว ส่วนระบบไอโอเอสจะเปิดให้ดาวน์โหลดในเร็วๆ นี้

นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผอ.รพ.จนะ จ.สงขลา ในฐานะประธานมูลนิธิภาคใต้สีเขียว กล่าวว่า นักวิชาการด้านการแพทย์ที่คัดค้านเชื่อว่าน่าจะมีวิฤตปัญหาจากการนำไปใช้ในทางที่ผิด ดังนั้นก่อนการปลดล็อกจึงขอให้ทุกฝ่ายเตรียมการให้พร้อม ทั้งการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน มีการวางระบบที่ดี สร้างความตระหนักรู้

ด้านนายสันตติ เดชเกิด แกนนำจิตอาสาเครือข่ายภาคประชาสังคม อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ หมอพื้นบ้านเจ้าของสูตรบุญมรดกอีสานจากน้ำมันกัญชา กล่าวว่า จากการประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของสธ.ที่ผ่านมา รว.สธ.ระบุว่าหากข้าราชการรายใดไม่ทำงานจะย้ายฐานจัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา ดังนั้นอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าหมอพื้นบ้านจะได้ปลูกกัญชาหลังจากมีการเตรียมพร้อมเพื่อแก้ไขกฎกระทรวงร่วมกับก.ยุติธรรม เนื่องจากที่ผ่านมา การจ่ายยาจากน้ำมันกัญชาไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ รว.สธ.จึงให้ความสนใจการทำงานของแพทย์แผนไทย หมอพื้นบ้าน ที่มีความรู้การปรุงยาสูตรโบราณจากส่วนผสมของกัญชา

สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์

-เสนอข่าว พญ.กัญญาภัค ศิลารักษ์ ผอ.รพ.พระอาจารย์ฝั้นฯ ให้ข้อมูลว่า ยาสมุนไพรกัญชาที่ยังไม่มีงานวิจัยที่สรุปผลชัดเจนว่าสามารถรักษาโรคมะเร็งให้หายขาดได้ แต่สามารถใช้รักษาอาการข้างเคียง เช่น ปวดศีรษะ เบื่ออาหาร นอนไม่หลับ ช่วยให้ผู้ป่วยเจริญอาหารหรือทำให้นอนหลับง่ายขึ้น ยืนยันว่าในการรักษาผู้ป่วยจะไม่ได้รับยาเกินขนาด เนื่องจากแพทย์จะจ่ายยาให้ผู้ป่วยตามปริมาณที่ควบคุมและติดตามประเมินผลทุกครั้ง

สื่อที่นำเสนอ : TNN, MThai

-เสนอข่าว ร.ศ.วีรชัย พุทธวงศ์ หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยกัญชาเพื่อการแพทย์ ม.เกษตรศาสตร์ เปิดเผยว่า ได้นำสารสกัด

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>หยาบจากกัญชาไปทดสอบในเซลล์มะเร็งปากมดลูกอีล้า พบว่ามีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งปากมดลูกได้ดีมาก ขึ้นต่อไปจะทดสอบในเซลล์ปกติ คาดจะรู้ผล 1 เดือน และจะนำไปทดสอบในกระบวนการคลินิกในสัตว์ทดลองและในคนที่มีความสามารถติดต่อเข้ามาทดสอบและร่วมทำวิจัยแล้ว คาดว่าจะใช้เวลา 1 ปีจึงจะรู้ผลทั้งกระบวนการ โดยการวิจัยสารสกัดกัญชาในห้องปฏิบัติการของม.เกษตรศาสตร์ จะรายงานผลให้ อย. ทราบเป็นระยะ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปเป็นองค์ความรู้ต่อยอดให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานที่สนใจต่อไป</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์ คอลัมน์หมายเหตุประชาชน</p> <p>-กล่าวว่า ตลอดปี 2562 หลายฝ่ายเรียกร้องให้ปลดล็อกสารสกัดกัญชาออกจากบัญชียาเสพติด เปิดเสรีปลูกกัญชาสู่ภาคประชาชนเพื่อใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ แต่จนถึงปัจจุบัน มีเพียงประกาศ สธ. ยกเว้นกัญชาไม่เป็ยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 เฉพาะส่วนที่เป็นสารสกัดนำมาใช้ทางการแพทย์ และมีการเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ของสธ. แบ่งเป็น แผนปัจจุบัน 117 แห่ง และแผนไทย 24 แห่ง เชื่อว่าปีหน้า การใช้สารสกัดกัญชาเพื่อการแพทย์ยังคงเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันไม่จบเนื่องจากปัจจุบัน แพทยสภาแนะนำให้ใช้สารสกัดกัญชาทั้ง 4 กลุ่มโรค/กลุ่มอาการ ได้แก่ กล้ามเนื้อหดเกร็งจากโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง, ลมชักที่ดื้อต่อยาแผนปัจจุบัน, ปวดประสาท, อาการคลื่นไส้อาเจียนจากเคมีบำบัด ส่วนโรคอื่น ๆ ยังอยู่ระหว่างการศึกษาริวิจัยเพิ่มเติม โดย ผศ.นพ.สทงูมิ ศรีสุเมะ กรรมการบริหารสมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ควรเป็นไปตามข้อบ่งชี้ที่มีหลักฐานทางการแพทย์ที่มีมาตรฐานรองรับ จ่ายและติดตามดูแลโดยบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการรับรองว่ามีสิทธิในการจ่ายสารสกัดกัญชาเท่านั้น ส่วนสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย สมาคมการศึกษาเรื่องความเจ็บปวดแห่งประเทศไทย ไม่แนะนำให้ใช้สารสกัดกัญชา เนื่องจากยังไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์</p>	
<p>โพลคะแนนนิยมทางการเมือง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์, ข่าวสด, แนวหน้า, เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>-เสนอข่าว สวนดุสิตโพล เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน 8,475 คน หัวข้อ“ที่สุดแห่งปี” พบว่า เหตุการณ์ในประเทศไทยที่มีความสุข ร้อยละ 37.98 คือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10 ร้อยละ 36.66 คือการได้สัมผัสอากาศหนาว และร้อยละ25.36 คือการได้หยุดตามเทศกาลต่างๆ ส่วนเหตุการณ์ที่ทำให้เศร้ามากที่สุด ร้อยละ54.40 เศรษฐกิจไม่ดี สินค้าแพง ร้อยละ 25.26 น้ำท่วมใหญ่ จ.อุบลราชธานี และภาคต่างๆ ของไทย และร้อยละ 20.34 คือข่าวอาชญากรรม อุบัติเหตุ ความรุนแรง สำหรับนักการเมืองชายที่ชื่นชอบมากที่สุดฝ่ายรัฐบาล ร้อยละ 54.19 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ร้อยละ 23.25 นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯ และรณว.พาณิชย์ ร้อยละ 22.56 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรณว.สธ.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, มติชน, ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว นิต้าโพล เปิดเผยผลสำรวจของประชาชนเรื่อง "การสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาส ครั้งที่ 1" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 18-20 ธ.ค. 2562 ในประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป 2,511 ตัวอย่าง โดยบุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกฯ อันดับ 1 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ร้อยละ 31.42 เพราะอยากเห็นคนรุ่นใหม่เข้ามาบริหารบ้านเมือง มีความคิดที่พัฒนาประเทศและเศรษฐกิจได้ดี และชื่นชอบพรรคอนาคตใหม่เป็นการส่วนตัว ส่วนนายอนุทิน ชาญวีรกูล อยู่อันดับ 8 ร้อยละ 1.08 เพราะมีผลงานในการทำงานที่ดี มีความรู้ ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต และสามารถพัฒนาให้ประเทศเจริญรุ่งเรืองได้</p>	-
<p>ผลงานเพื่อสุขภาพคนไทย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์, เว็บไซต์ไทยโพสต์</p> <p>-เสนอสรุปข่าว ผลงานดีๆ เพื่อสุขภาพคนไทย 1.FAO ยกย่องสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะทูตพิเศษของสหประชาชาติ ด้านการจัดความหิวโหย เนื่องจากทรงงานด้านการพัฒนาโภชนาการและความมั่นคงอาหารมาอย่างต่อเนื่อง ทรงเป็นผู้นำและต้นแบบในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาหาร และปรับปรุงโภชนาการของเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดารมานานกว่า 30 ปี 2.WHO มอปลั้เกียรติยศยกย่องความสำเร็จไทยในการจัดโรคเท้าช้าง ในโอกาสการเข้าเยี่ยมคารวะนายกฯ เพื่อเข้าร่วมการประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2561 3.สธ. ออกประกาศห้ามการผลิต นำเข้า และจำหน่ายไขมันทรานส์ เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด 4.WHO รับรองยาต้านไวรัสเอดส์ของไทยคุณภาพเทียบเท่าต้นแบบ โดย Efavirenz Tablets 600 mg ขององค์การเภสัชกรรม เป็นยารายการแรกของประเทศไทยที่ได้รับรองมาตรฐาน WHO PQ</p>	-
<p>10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์, เว็บไซต์ไทยโพสต์</p> <p>-เสนอสรุปข่าว 10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ 1.พาราควอตยึดเยื่อ คกก.วัตถุอันตรายไม่ยอมยกเลิกการใช้ 2.จับตาวัดโรคระบาดหนัก แรงตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง 3.ทุจริตเงินสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง 4.ชะงะอเล็กทรอนิกส์ ภัยจากต่างแดน 5.ปลดล็อกกัญชา ก้าวแรกสู่ความหวังทางการแพทย์ 6.โรคพิษสุนัขบ้าระบาด ปัญหาการฉีดวัคซีนป้องกันโรค 7.เครือข่ายเมจิกสกิน ถึงเวลายกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคแล้วหรือยัง? 8.17 วันกับภารกิจช่วยทีมหมูป่าอะคาเดมี 9.โยกนาฏกรรมเรือล่มภูเก็ต 2561 บทเรียนท่องเที่ยวไทย 10.โรคหัดกลับมาอุบัติซ้ำในไทย</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน</p> <p>-เสนอสรุป 10 ข่าวเด่น-ข่าวดัง ปี2562 โดย 1 ใน 10 คือเรื่อง ปลดล็อกกัญชาสู่การแพทย์</p>	
<p>สุขภาพจิต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : สยามรัฐ, เว็บไซต์สยามรัฐ</p> <p>-เสนอรายงานพิเศษว่า ในรอบปี 2562 มีเหตุการณ์สะเทือนใจอันเนื่องมาจากการป่วยทางจิตที่กลายเป็นภัยในสังคมไทย หลายเหตุการณ์ และถือเป็นภัยเงียบใกล้ตัว อาทิ 1.ซึมเศร้า 2.ภัยบูลลี่ 3.เด็กติดเกม 4.ความรุนแรงมีรอบตัวตั้งแต่ที่บ้าน 5. ฆาตกรรมคิด ไม่ได้มีคนเดียว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, bbc.</p> <p>-เสนอสรุปข่าว นับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา การรายงานข่าวการฆ่าตัวตายของนักศึกษา รวมถึงข่าวการเสียชีวิตของคนดังทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีสาเหตุมาจากภาวะซึมเศร้า จุดประเด็นให้สังคมสนใจโรคนี้นี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปีปีซีไทยได้รวบรวมเรื่องราวและข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับโรคซึมเศร้า ทั้งสาเหตุ ทางออกและการป้องกัน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์</p> <p>-เสนอสรุปข่าวว่า ข้อมูลปี 2560 ประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคซึมเศร้าราว 1.5 ล้านคน และมีผู้ป่วยจิตเวช รวมทุกโรคกว่า 7 แสนคน ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยโรคอารมณ์แปรปรวนหรือไบโพลาร์ 3 หมื่นกว่าคน รายงานของกรมสุขภาพจิต ตั้งแต่ปี 2551-2561 ชี้ให้เห็นว่าโรคทางจิตหลักๆ ที่พบมากในไทยโดยภาพรวมเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ในรอบทศวรรษที่ผ่านมา Burnout หรืออาการหมดไฟในการทำงาน พบบ่อยขึ้นในหลายประเทศรวมถึงไทย โดยเมื่อเดือน พ.ค. 2562 องค์การอนามัยโลกประกาศว่า Burnout Syndrome เป็นภาวะทางการแพทย์ และจัดอยู่ในบัญชี ICD-11 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2565 เป็นต้นไป</p>	
<p>กฎหมายของบุหรี่ปแบบเรียบ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์ คอลัมน์จดหมายถึงเดลินิวส์</p> <p>-เสนอจดหมายจากผู้อ่านเดลินิวส์ ว่า การประกาศยกเลิกการจำหน่ายบุหรี่ปของแบบเก่าเป็นการแก้ไขปัญหาก็ไม่ถูกจุด สิ่งที่จะช่วยกระตุ้นการเลิกบุหรี่ปได้ดีคือการรณรงค์ถึงพิษภัยของบุหรี่ปอย่างต่อเนื่อง ด้านเจ้าของคอลัมน์ ตอบว่า การขายบุหรี่ปของแบบใหม่เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ 9 ธ.ค. 2562 กรมฯ ได้แจ้งเตือนร้านค้าปลีกที่มีบุหรี่ปของรูปแบบเก่าคงค้าง หรือไม่สามารถขายได้ทันให้ติดต่อบริษัทผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือตัวแทนค้าส่ง เนื่องจากมีบุหรี่ปของรูปแบบใหม่พอกระจายไปยังร้านค้าปลีกทั่วประเทศแล้ว</p>	
<p>นิทานดูแลสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว สสส. ร่วมกับกรมอนามัย กองทันตสาธารณสุข สำนักอนามัย กทม. สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ จัดทำหนังสือดูแลสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย ชุด ฟ.ฟันสนุกจัง นำไปทดลองใช้ในพื้นที่กทม. สุรินทร์ และยะลา ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ทั้งนี้ เตรียมเปิดตัวในงานประชุมวิชาการ "รวมพลัง 1,000 วัน Plus เพื่อเด็กได้สุขภาพดี" วันที่ 9-10 ม.ค. 2563 ณ ห้องประชุมแกรนด์ คอนเวนชั่น ฮอลล์ โรงแรมลี การ์เด้น พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา</p>	
<p>โรคหัดในขามัว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า</p> <p>-เสนอข่าว ประเทศขามัวยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่ใช้มานาน 6 สัปดาห์แล้ว เนื่องจากควบคุมสถานการณ์โรคหัดระบาดทั่วประเทศได้ หลังทางการระดมฉีดวัคซีนทั่วประเทศถึงเกณฑ์ร้อยละ 95</p>	
<p>มาเลเซียพบผู้ป่วยโปลิโอรายแรก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : สำนักข่าวอิศรา</p> <p>-เสนอข่าว มาเลเซียเริ่มรณรงค์ให้มีการฉีดวัคซีนโปลิโอในเมืองชนบทบนเกาะบอร์เนียว หลังได้รับการยืนยันว่ามีเด็กทารกเพศชายอายุ 3 เดือนป่วยเป็นโรคโปลิโอรายแรกของประเทศในรอบ 27 ปี นับเป็นประเทศที่สองในเอเชียที่รายงานว่ามีผู้ป่วยโปลิโอ หลังเกิดการระบาดในฟิลิปปินส์เมื่อเดือนก.ย.</p>	-